

# ด่วนที่สุด

## สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้มีการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นั้น ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน รวมทั้งให้มีการพิจารณานำผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของไทย มาใช้ประโยชน์สำหรับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป

๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีตู้ยาสมุนไพรประจำทุกส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้แพร่หลาย

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดแนวทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์มะพร้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นและป้องกันการขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต รวมทั้งลดการนำเข้าผลผลิตมะพร้าวจากต่างประเทศด้วย

/ด้านการบริหาร ...

### ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปด้วย

๔. ตามที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก นั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดสรุปบทเรียนจากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การสร้างกระแสเพื่อให้เด็กนักเรียนชักชวนผู้ปกครองขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาวินัยการจราจร การกำหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะตรวจตราสภาพรถและความพร้อมของผู้ขับขี่ การจัดทำประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๔.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตำแหน่งยานพาหนะหรือ (Global Positioning System : GPS) ในรถโดยสารสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”) รวมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวและการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน

๔.๒.๒ กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความปลอดภัยการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน และการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัย

๔.๓ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) รวมทั้งการใช้รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง )

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

หมายเหตุ      อัยการสูงสุด      :    จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                         รอง-นรม., รัฐ นร    :    จึงเรียนยืนยันมา  
                         กระทรวง            :    จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
                         องค์การอิสระ, คสช. :    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                         กรม                    :    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป